
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Quy tắc 

- Hầu hết danh từ và tính từ 2 âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên. 

- Hầu hết động từ có 2 âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. 

II. Ví dụ 

Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai 

‘singer (n): ca sĩ 

‘programme (n): chương trình 

‘common (adj): phổ biến 

‘careful (adj): cẩn thận 

re’lax (v): thư giãn 

per’form (v): trình diễn 

a’ttract (v): thu hút 

de’cide (v): quyết định 

 

PRONUNCIATION: STRESS IN TWO-SYLLABLE WORDS  

(PHÁT ÂM: TRỌNG ÂM TỪ CÓ 2 ÂM TIẾT) 

UNIT 3: MUSIC 

MÔN: TIẾNG ANH 10 GLOBAL SUCCESS  

 BIÊN SOẠN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 


